

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง หลังข้อมูลศก.สหรัฐกดดันดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ และการคาดการณ์ต่อการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์ในช่วงนี้

\*ดอลลาร์เสี่ยงต่อการร่วงลงอีกเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของสหรัฐ ทำให้เกิดข่าวลือว่า จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายของสหรัฐลงอีก

\*กระแสคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะเริ่มทำการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) รอบสองนั้น ทำให้มีแรงขายดอลลาร์เมื่อคืนนี้ส่งผลให้ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เมื่อเทียบพริงก์สวิส, ยูโร และ ดอลลาร์ออสเตรเลีย

\*ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ที่ร่วงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. ได้เพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟด จะพิมพ์เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์

\*นายเดนิส ลีอศาร์ท เจ้าหน้าที่เฟด กล่าวว่า การผ่อนคลายนโยบายเพิ่มของเฟด ยังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจความเห็นของเขา และจับตาดูผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของสหรัฐแทน

\*ปอนด์อ่อนค่าลง หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ ออกมาสนับสนุนให้มึนโยบาย QE มากขึ้น เพื่อป้องกันอังกฤษไม่ให้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นเดียวกับ ญี่ปุ่น

\*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.49/52 จาก 30.57/59 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.49/53 จาก 30.56/59 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.83/87 จาก 83.87 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3579/81 จาก 1.3585 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์อ่อนต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน สกุลเงินหลัก ๆ ส่วนใหญ่ขึ้นกันหมด จากตัวเลขความเชื่อมั่นสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดี ประเด็นเรื่องการพิมพ์เงินเพิ่ม จะเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่กดดันดอลลาร์" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ และการคาดการณ์ถึงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ และทำให้สกุลเงินอื่น ๆ แข็งค่าขึ้น โดยมองแนวต้านเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 30.40 และแนวรับอยู่ที่ 30.60

"การผ่าน 30.50 ไม่ใช่เรื่องยากเลย มันอีกแค่ไม่กี่สตางค์ ยิ่งบีบบอสของซีพี ที่เป็นเจ้าใหญ่ ออกมาคาดว่าบาทจะหลุด 30 บาทได้ ก็เหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าบาทจะยังไปต่อ" ดิลเลอร์ กล่าว

เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน หนังสือพิมพ์หลายฉบับ รายงานโดยอ้างคำกล่าวของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ที่คาดว่าเงินบาทในปลายปีนี้ มีโอกาสจะแข็งค่าหลุดระดับ 30 บาท/ดอลลาร์ได้ โดยเป็นผลจากกระแสเงินทุน ที่ยังไหลเข้าต่อเนื่อง

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้